



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 098-756-2865

ที่ อว 8201.01/ 233๘

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอแจ้งมติย่อ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2564

เรียน อธิการบดี

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 นั้น ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2564 และเสนอผ่าน คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำเอกสารมติย่อ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2564 (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ “ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ 5” และให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านทางระบบ e-council เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับระบุในเอกสารประชุมวาระที่ 1.4.1 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2564 กรณีผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามมติไม่แจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตระบุผลในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.4.1 ว่า “ยังไม่ดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

- 1) รับทราบมติ
- 2) มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และรายงานความก้าวหน้า ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2564 (ยกเว้นวาระลับ)

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ			
1.1	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย			
1.1.1	<p>ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต ได้โทรศัพท์แจ้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เนื่องจากมี ปัญหาสุขภาพและภารกิจอื่น ๆ หลายประการทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย</p>	<p><u>มติ</u> รับทราบ</p>	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
1.2	เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย			
1.3	เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย			
1.3.1	<p>แนะนำคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ</p> <p>อธิการบดี แนะนำคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564</p>	<u>มติ</u> รับทราบ	-	-
1.3.2	<p>กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562</p> <p>อธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 ระหว่างวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2565 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา</p>	<u>มติ</u> รับทราบ	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
1.3.3	<p>บทบาทมหาวิทยาลัยทักษิณในสถานการณ์ระบาดและการก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 (COVID - 19)</p>	<p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บทบาทและผลงานที่นำเสนอส่วนใหญ่เป็นเรื่องการฟื้นฟู ในช่วงของการแพร่ระบาดระบาดของไวรัส COVID-19 ควรให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชน 2) โครงการแฮกกาธอน (Hackathon) ควรนำประเด็นปัญหาในพื้นที่ที่กำหนดกรอบในการนำไปสู่สิ่งใหม่และสร้างมูลค่า 3) ควรให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการวัด/ประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน และการสอนภาคปฏิบัติการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 <p>มติ รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ</p>	<p>รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) รับทราบมติ (2) รายงานผลการดำเนินงานตามมติ
1.3.4	<p>สรุปผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564</p>	<p>มติ รับทราบ</p>	<p>ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์</p>	<p>รับทราบมติ</p>
1.3.5	<p>เส้นทางของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของ ศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองชะโชค และรองศาสตราจารย์ ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า</p>	<p>มติ รับทราบ</p>		

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
1.3.6	รายงานผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	มติ รับทราบ	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	รับทราบมติ
1.4	เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย			
1.4.1	รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564	มติ รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ
1.4.2	ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิติศาสตร์สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) และอนุมัติให้ปริญญา	มติ 1) รับทราบผลการแจ้งเวียนลงมติอนุมัติให้นิติศาสตร์สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) และอนุมัติให้ปริญญา จำนวน 599 คน 2) รับรองผลการแจ้งเวียนลงมติอนุมัติให้นิติศาสตร์สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) และอนุมัติให้ปริญญา จำนวน 599 คน	(1) นายทะเบียน (2) กลุ่มภารกิจทะเบียนนิติศาสตร์และบริการการศึกษา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา (3) กลุ่มภารกิจทะเบียนนิติศาสตร์และบริการการศึกษา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	(1) รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานผลการดำเนินงาน รับทราบมติ

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
2	<p>พิจารณารับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564</p>	<p>มติ</p> <p>1. รับทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 โดยมีการแก้ไข</p> <p>2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้</p> <p>ความเดิม ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขในรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้ หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งบางรายการเป็นรายการที่ค้างมาจากปีก่อน ทางมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไร และคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เพื่อให้รายงานทางการเงินในปีต่อไปเป็นรายงานที่ไม่มีเงื่อนไข ทางฝ่ายบริหารได้แจ้งที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564</p> <p>แก้เป็น ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขในรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้ ลูกหนี้วิจัยหรือประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งบางรายการเป็นรายการที่ค้างมาจากปีก่อน ทางมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไร และคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เพื่อให้รายงานทางการเงินในปีต่อไป</p>	<p>รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>(1) รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) รายงานผลการดำเนินงาน</p>

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
		เป็นรายงานที่ไม่มีเงื่อนไข ทางฝ่ายบริหารได้แจ้งที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564		
3	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)			
3.1	การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ	<p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>1) ควรมีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องในประเด็นการแบ่ง งบประมาณและการคำนวณเนื้องาน และพิจารณาความ สอดคล้องของงวดงานกับงวดการจ่ายเงิน</p> <p>2) ให้ตรวจสอบเอกสารการเห็นชอบ TOR</p> <p>3) กรรมการตรวจรับต้องตรวจสอบสัญญาให้สอดคล้องกับ TOR ตั้งแต่ต้น และการแก้ไขสัญญาภาครัฐและมหาวิทยาลัย ต้องไม่เสียประโยชน์</p> <p>4) ควรมีการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันและ อาจเชิญสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และ สำนักงานคลังจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย</p> <p>5) อาจใช้แนวทางเจรจากับผู้รับจ้างโดยให้กรรมการ ตรวจรับใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับ แทนการแก้ไขสัญญาใน เบื้องต้น</p>	<p>(1) รองอธิการบดีฝ่าย บริหารและกิจการนิสิต สงขลา</p> <p>(3) รองอธิการบดีฝ่าย บริหารและกิจการนิสิต พัทลุง</p> <p>(4) หัวหน้าฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน</p> <p>(5) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ</p>	<p>(1) รับทราบมติ และดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน</p> <p>รับทราบมติ</p>

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
		<p>มติ ไม่เห็นชอบการขอแก้ไขสัญญาการก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 13 กันยายน 2563 และให้มหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง</p>		
4	เรื่องนโยบาย (ไม่มี)			
5	เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ			
5.1	<p>ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564</p>	<p>มติ เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564</p>	<p>(1) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>รับทราบมติ</p> <p>รับทราบมติ และดำเนินการเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม</p>

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
5.2	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ธรรมนูญและจริยธรรมของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564	<p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>1) ควรให้หมวดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร</p> <p>2) ควรให้ความสำคัญการป้องกันเรื่องระบบอุปถัมภ์</p> <p>มติ มอบคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ปรับปรุงร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ธรรมนูญและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 โดยเพิ่ม หมวดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันระบบอุปถัมภ์และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง</p>	<p>(1) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย</p>	<p>(1) รับทราบมติ ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน</p> <p>(1) รับทราบมติ และดำเนินการนัด ประชุมคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและกฎหมายของ สภามหาวิทยาลัย</p> <p>(2) รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายภายใน วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อรวบรวม เสนอสภามหาวิทยาลัย</p>
5.3	ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564	<p>มติ เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564 โดยให้แก้ไข ดังนี้</p> <p>1. ข้อ 6 ให้เพิ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ เป็น กรรมการกำกับดูแลการ บริหารความเสี่ยง</p>	<p>(1) รองอธิการบดีฝ่าย วางแผน การคลัง และกิจการ สภามหาวิทยาลัย</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน</p>	<p>รับทราบมติ</p> <p>(1) รับทราบมติ และแก้ไขข้อบังคับฯ</p> <p>(2) รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน</p>

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
		2. ข้อ 12 ให้เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 2.1 อธิการบดี เป็น ประธานคณะกรรมการ 2.2 รองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็น กรรมการและเลขานุการ		
5.4	การปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร	มติ อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และ	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (3) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (4) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (5) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (6) หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์	(1) รับทราบมติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รับทราบมติ

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
		<p>จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา</p> <p>4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง</p> <p>5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา</p> <p>6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง</p>	<p>(7) หัวหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ</p> <p>(8) หัวหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ</p>	<p>รับทราบมติ</p>
6	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
6.1	แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	<p>มติ เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม</p>

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
8	เรื่องเสนอเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง			
8.1	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562	มติ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 ประเด็นเพิ่มจำนวนรับนิสิต ที่จัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และให้มีผลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (4) หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์	(1) รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รับทราบมติ
8.2	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร	มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 ให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 2. หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 ให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (5) หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์	(1) รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รับทราบมติ

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
		<p>3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 ให้มีผลตั้งแต่วินิจฉัยที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564</p>	<p>(6) หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์</p>	<p>รับทราบมติ</p>
9	เรื่องอื่น ๆ			
9.1	<p>การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนิสิตกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>มติ อนุมัติปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกสาขาวิชา สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 โดยคำนวณแบบขั้นบันได ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ 50 2. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ 50,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 30 3. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เกิน 100,000 บาท ร้อยละ 10 	<p>(1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน</p> <p>(3) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน</p> <p>(4) กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต และบริการการศึกษา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา</p> <p>(5) กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต และ บริการ การ ศึกษา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง</p>	<p>(1) รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p> <p>รับทราบมติ</p>

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
9.2	รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ	<p>มติ</p> <p>1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำแผนพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566 – 2570</p> <p>2. เห็นชอบมอบอำนาจให้คณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน และเสนอผู้ทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อเสนอไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามลำดับ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งถัดไป</p>	<p>(1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน</p>	<p>(1) รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p> <p>รับทราบมติ</p>
9.3	ขอหารือการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2558	<p>มติ รับทราบการขอหารือเกี่ยวกับการขอแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2558 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต เป็นประธานคณะทำงาน อธิการบดีเป็นกรรมการ และมอบประธานคณะทำงานเป็นผู้พิจารณาคณะทำงานเพิ่มเติม เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งต่อไป</p>	<p>(1) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>(1) จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม</p> <p>(2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p>

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
10	เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น			
10.1	รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)	มติ รับทราบ	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย (2) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน (3) หัวหน้าส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน	รับทราบมติ
10.2	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานหลักสูตร องค์กรประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ประจำปีการศึกษา 2563	มติ รับทราบ	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	รับทราบมติ
10.3	รายงานผลการสำรวจความพร้อมการชะลอการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพร้อมใช้ปีการศึกษา 2565 ตามมติสภามหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564)	มติ รับทราบ	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (2) หัวหน้าส่วนงานวิชาการ (3) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	รับทราบมติ
10.4	การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 และผ่านการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)	มติ รับทราบ	(1) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องค์กรและทรัพยากรบุคคล (2) คณบดีคณะเทคโนโลยีและ การพัฒนาชุมชน	

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
			(3) หัวหน้าส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น	
			(4) หัวหน้าฝ่ายประกัน คุณภาพการศึกษา	
			(5) หัวหน้าสำนักงานคณะ เทคโนโลยี	
10.5	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564	มติ รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex	(1) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	(1) รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
			(2) รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9(4)	รับทราบมติ